

สวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ประเทศไทยมีความพยายามในการดูแลและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสผ่านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการเด็กด้อยโอกาสนี้รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม การให้ทุนการศึกษา และโปรแกรมอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขามีสุขภาพดี และสามารถไปโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง จากคู่มือสวัสดิการการช่วยเหลือและดูแลเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่มีปัญหาที่มีความซับซ้อน ได้รวบรวมสวัสดิการที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 สวัสดิการ แบ่งเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาจำนวน 20 สวัสดิการ สวัสดิการด้านสังคมและเศรษฐกิจ จำนวน 26 สวัสดิการ และสวัสดิการด้านสุขภาพ จำนวน 4 สวัสดิการ



สวัสดิการด้านการศึกษา

เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ปี ผู้ปกครองสามารถนำเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั่วประเทศ เรียนต่อในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาฟรีผ่านโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ที่รู้จักในชื่อโครงการ “เรียนฟรี 15 ปี” ส่วนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น อยู่ในครอบครัวยากจน พิการ หรือที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลทำให้มาเรียนลำบาก ก็มีสวัสดิการอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือ เช่น เงินทุนเสมอภาคสำหรับเด็กยากจนพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น

สวัสดิการด้านสังคมและเศรษฐกิจ

สวัสดิการด้านสังคมและเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นสวัสดิการสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาที่มีอายุแรกเกิดถึงอายุ 18 ปี เช่น เด็กแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้งจะถูกนำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวระหว่างการสืบหาครอบครัว หรือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเช่น ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะได้รับการคุ้มครอง ดูแล ด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและรับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การพักอาศัยในสถานแรกรับ (บ้านพักเด็กและครอบครัว) การพักอาศัยในสถานรองรับ (สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ) หรือการหาครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก

สำหรับเด็กพิการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และเด็กที่ติดเชื้อ HIV จะได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนไปตลอดชีวิต หรือจนสำเร็จการศึกษาในกรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ และเด็กในครอบครัวยากจน ผู้ปกครองสามารถรับสวัสดิการในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย หรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน เป็นต้น

สวัสดิการด้านสุขภาพ

สวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับเด็ก จะเป็นไปตามสิทธิของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง สำหรับเด็กสัญชาติไทย หากเป็นบุตรข้าราชการใช้สวัสดิการสำหรับบุตรข้าราชการ นอกเหนือจากนั้นใช้สวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ส่วนเด็กต่างด้าวที่ติดตามผู้ปกครองที่มาทำงานในประเทศไทย ผู้ปกครองสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพสำหรับเด็ก และเด็กที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จะได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพจากกองทุนประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ